

Cần gỡ khó cho doanh nghiệp cung ứng nước sạch

Thời gian gần đây, người dân xã Tây Tiến (Tiền Hải) có ý kiến phản ánh về việc chất lượng và công suất nước sạch sinh hoạt không đáp ứng được yêu cầu. Theo phản ánh của người dân, phóng viên Báo Thái Bình đã tìm hiểu, làm rõ vấn đề này.



Công nhân nhà máy nước Tây Tiến vận hành kiểm tra đường ống.

Qua tìm hiểu, được biết đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân xã Tây Tiến là Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ môi trường Việt Nam (VCET) có trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ông Trần Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Tây Tiến cho biết: Xã Tây Tiến có trên 1.400 hộ dân, trong đó khoảng 10% số hộ đi làm ăn xa vẫn đăng ký hộ khẩu ở quê. Tính đến ngày 19/3/2018, toàn xã có 89,3% số hộ đã đầu tư lắp đặt máy nước sạch do nhà máy nước của VCET cung cấp. Tuy nhiên, số hộ sử dụng nước sạch mới đạt 1.080 hộ, trong đó số hộ sử dụng từ 3m³/tháng trở lên chỉ đạt khoảng 300 hộ; số hộ sử dụng 1 - 2m³/tháng khoảng 400 hộ. Thậm chí toàn xã có 100 - 200 hộ không sử dụng nước trong thời gian dài, trong đó khoảng 100 hộ cả năm không dùng một khối nước nào do các hộ đi làm ăn xa quê. Cũng theo ông Hùng, nguyên nhân của tình trạng người dân sử dụng ít nước còn là do nhiều hộ vẫn tận dụng sử dụng nước mưa, nước giếng khoan. Bên cạnh đó, do áp lực nước yếu nên nhiều hộ ở xa trạm bơm không có nước sử dụng. Nhiều hộ còn e ngại chất lượng nước của nhà máy. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, do nhu cầu sử dụng nước tăng cao đột biến nên nhà máy nước sạch xã Tây Tiến không đáp ứng đủ nước cung cấp cho nhân dân dẫn đến tình trạng các hộ dần bức xúc.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị VCET cho biết: Tháng 10/2016, VCET tiếp nhận, vận hành nhà máy nước sạch xã Tây Tiến với công suất ban đầu là 183m³/ngày đêm. Ngay sau khi tiếp quản, VCET đã đầu tư cải tạo, nâng cấp, cải thiện chất lượng nước và hiện nay công suất của nhà máy đã đạt 400m³/ngày đêm. Song do tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng nên lượng nước cung ứng chưa bảo đảm nhu cầu của khách hàng. Theo tính toán, để bảo đảm đủ nước cung ứng cho nhân dân, nhà máy nước phải đầu tư nâng công suất lên 700m³/ngày đêm. Trước tình hình trên, doanh nghiệp đã xây dựng và trình cơ quan chức năng dự án xây nhà máy mới. Mặc dù địa phương đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp mượn đất, song do thủ tục hành chính về đất đai chưa xong nên đến nay dự án vẫn bị "treo" tại chỗ. Trước mắt, dự kiến trong tháng 7 - 8/2018, doanh nghiệp có phương án nâng công suất nhà máy cũ để có thể đáp ứng tối đa nhất nhu cầu sử dụng nước của người dân. Song để làm được việc này cũng phải "chờ" ý kiến của cơ quan chức năng về định giá tài sản còn lại của nhà máy cũ. Chúng tôi rất mong, tỉnh và các ngành liên quan sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục đất đai để doanh nghiệp sớm triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, số lượng nước sạch cung cấp cho người dân.

Ông Hoàng Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị VCET



Dự án đầu tư xây lắp trạm xử lý và cấp nước sạch tập trung công suất 700m³/ngày đêm tại xã Tây Tiến sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân với giá bán bình quân dự kiến là 6.000 đồng/m³. Theo tính toán, vốn đầu tư xây dựng nhà máy của VCET khoảng 10 tỷ đồng. Để bảo đảm hoạt động kinh doanh của VCET, rất cần sự ủng hộ của nhân dân, tránh tình trạng vào mùa mưa người dân không sử dụng nước sạch của nhà máy, đến mùa khô hoặc nước bị xâm nhập mặn mới "đòi hỏi" nhà máy của VCET đáp ứng đủ lượng nước.

Ông Trần Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Tây Tiến



Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện, UBND xã đã tăng cường các biện pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền cho người dân tích cực đầu tư và sử dụng nước sạch. Đối với các hộ nghèo khi tham gia đầu tư, sử dụng nước sạch, UBND huyện có cơ chế hỗ trợ 500.000 đồng/hộ; Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 12 triệu đồng/hộ. Hiện UBND xã đang phối hợp chặt chẽ với VCET để tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân.

Ông Bùi Văn Tính, Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh



Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3532/QĐ-UBND phê duyệt giá trị tài sản còn lại của công trình trạm cấp nước sạch nông thôn tập trung xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải là 1.005.979.000 đồng. Hiện nay, cơ quan chức năng đã xây dựng và trình phương án bàn giao giá trị công trình cho VCET, trong đó có lộ trình về thời gian VCET thanh toán giá trị tài sản còn lại cho nhà nước. Dự kiến công việc bàn giao cho VCET hoàn tất trong tháng 4/2018.

PHAN LỢI

THÁI THUY, KIẾN XƯƠNG

Tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh lây lan, bảo đảm sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, hiện nay, các xã, thị trấn trong huyện Thái Thụy đang đồng loạt triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2018.

Cũng như nhiều hộ chăn nuôi ở xã Thụy Dương, hàng năm, cứ vào thời điểm giao mùa, gia đình anh Bùi Văn Thiệu, thôn Đoàn luôn chủ động thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng chuồng trại, đồng thời thực hiện tiêm phòng đúng định kỳ cho đàn lợn theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Nhờ vậy mà đàn lợn của gia đình anh luôn có sức đề kháng tốt để phòng, chống các loại dịch bệnh vào thời điểm giao mùa. Anh Thiệu cho biết: Từ năm ngoái tới nay, do giá lợn hơi sụt giảm mạnh nên tôi đã giảm quy mô chăn nuôi lợn thịt từ 70 - 100 con/lứa trước đây xuống còn hơn 30 con/lứa hiện nay. Tuy nhiên, dù có nuôi với số lượng ít hơn tôi vẫn luôn chú trọng đến công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn lợn. Trong đợt tiêm phòng này, tôi đã tiêm vắc-xin phòng các bệnh do cho cả đàn lợn gồm: bệnh tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng, đốm đầu lợn. Đây là những bệnh mà đàn lợn rất thường hay mắc phải nếu



Tiêm vắc-xin phòng các bệnh do cho lợn tại xã Thụy Dương (Thái Thụy).

không được tiêm phòng đầy đủ. Ngoài ra, tôi còn chủ động tiêm thuốc bổ trợ để tăng sức đề kháng cho đàn lợn nuôi.

Xã Thụy Dương có số lượng đàn gia súc, gia cầm lớn tại huyện Thái Thụy với gần 2.000 con lợn, hơn 32.000 con gia cầm, 100 con trâu, bò... Ông

Bùi Văn Đồi, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2018, toàn xã tiêm vắc-xin phòng bệnh do cho đàn lợn với tỷ lệ đạt trên 95%; tiêm vắc-xin cho đàn gia cầm phòng các bệnh newcastle, dịch tả cho toàn đàn; đàn trâu, bò tiêm bệnh tụ huyết trùng, long móng tổng toàn đàn. Từ ngày 26/3, địa phương đã tiếp nhận vắc-xin từ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện để thực hiện tiêm phòng, đến nay đạt gần 60% trên tổng đàn vật nuôi. 4 tổ tiêm phòng do UBND xã thành lập đang tiếp tục tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên toàn xã và phân đầu hoàn thành kế hoạch tiêm phòng trước ngày 15/4.

Hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Thái Thụy đạt gần 1 triệu con, trong đó đàn lợn 76.115 con, đàn trâu, bò 5.837 con, đàn gia cầm 822.437 con, đàn chó, mèo 22.211 con. Theo kế hoạch, các địa phương trong huyện sẽ thực hiện đồng loạt tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc,

gia cầm vụ xuân hè năm 2018 từ ngày từ 25/3 đến 15/4/2018. Ngoài ra, các địa phương tổ chức tiêm bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới, đến tuổi tiêm phòng và tiêm sát trong đợt tiêm chính. Đợt tiêm phòng này, toàn huyện phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng các bệnh do cho đàn lợn đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò, bệnh dại chó mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2017; tỷ lệ tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc đạt 90% trở lên. Đối với đàn gia cầm tiêm phòng các bệnh newcastle, dịch tả cho toàn đàn và tiêm phòng bệnh cúm gia cầm cho đàn gia cầm giống, để trùng các các trang trại và nơi có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Theo bà Đàm Thị Việt Anh, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thái Thụy: Để công tác tiêm phòng diễn ra thuận lợi, Trạm đã chủ động cung ứng, quản lý, hướng dẫn, cấp phát vắc-xin cho các địa phương theo thời độ tiêm phòng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định trong việc vận chuyển, bảo quản và sử dụng. Đến nay, Trạm

đã cấp phát các loại vắc-xin cho 48 xã, thị trấn trong huyện gồm: 29.965 liều vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn, 7.935 liều phòng bệnh tụ máu, 18.490 liều phòng bệnh phó thương hàn, 8.900 liều phòng bệnh lở mồm long móng, 590 liều tụ huyết trùng trâu, bò, 4.200 liều phòng bệnh dại. Trong những ngày tới, Trạm sẽ tiếp nhận thêm các loại vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu, bò, bệnh dại để tiếp tục cấp phát cho các xã, thị trấn để tổ chức tiêm phòng theo đúng kế hoạch đề ra.

Để kết quả tiêm phòng vắc-xin vụ cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2018 đạt kết quả cao, huyện Thái Thụy đã và đang tích cực chỉ đạo ngành chức năng phân công cán bộ chuyên môn xuống cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công tác tiêm phòng, đồng thời kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai, thực hiện tiêm vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm. Ngoài ra, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kế hoạch tiêm phòng để nhân dân nắm được, nâng cao nhận thức và tự giác thực hiện.

Cứ vào thời điểm giao mùa (xuân hè), nguy cơ dịch bệnh lại bùng phát trên đàn gia súc, gia cầm. Ông Nguyễn Minh Vượng, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kiến Xương cho biết: Một số dịch bệnh theo mùa thường xuất hiện trong vụ xuân hè: lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả, đốm đầu, phó thương hàn ở đàn lợn, trâu, bò, dê; bệnh dại ở đàn chó, mèo và bệnh cúm ở đàn gia cầm. Để bảo vệ an toàn cho

đàn vật nuôi, duy trì nghề chăn nuôi và bảo đảm việc làm, thu nhập cho bà con nông dân, việc tiêm vắc-xin phòng bệnh là biện pháp chủ động, hiệu quả nhất.

Tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện Kiến Xương hiện có hơn 115.000 con lợn, trong đó hơn 115.000 con lợn nái; 5.333 con trâu, bò và hơn 1 triệu con gia cầm, thủy cầm các loại. Trước khi tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh, các địa phương đã triển khai thống kê và phân loại đối tượng thuộc diện phải tiêm và thông báo lịch tiêm phòng cho các hộ chăn nuôi để phối hợp thực hiện. Ông Bùi Quang Hưng, thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh (Kiến Xương) chia sẻ: Qua nghe đài truyền thanh xã tôi hiểu được ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Biết hôm nay cán bộ thú y xã đi tiêm, tôi chủ động ở nhà để tổ chức tiêm phòng cho đàn lợn nái và lợn thịt theo quy định. Được nhà nước hỗ trợ vắc-xin tiêm phòng bệnh lở mồm long móng và các bệnh do cho đàn lợn và bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, dê, bà con chúng tôi rất phấn khởi.

Để công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả, UBND huyện Kiến Xương đã sớm triển khai kế hoạch và yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đồng loạt tiêm đại trà từ ngày 25/3 - 15/4. Các địa phương chủ động bảo đảm vật tư, phương tiện và nhân lực tổ chức tiêm phòng theo hình thức "cuốn chiếu" nhằm tránh bỏ sót đàn. Quá trình tiêm phòng, chú trọng việc bảo quản vắc-xin an toàn; tiêm đúng, đủ lượng thuốc theo từng đối tượng gia súc, gia cầm theo quy định. Ông Bùi Xuân

Trường, cán bộ thú y xã Bình Minh chia sẻ: Nhận thức của các hộ chăn nuôi về công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm được nâng lên nên việc triển khai tiêm phòng rất thuận lợi và nhanh chóng. Toàn xã có 400 con lợn nái, 250 con lợn thịt, 50 con trâu, bò và khoảng 400 con chó, mèo thuộc diện phải tiêm phòng. Chúng tôi phân đầu hoàn thành tiêm phòng trước ngày 10/4 bảo đảm trước mùa phát sinh dịch bệnh.

Ở các xã có nghề chăn nuôi phát triển như Bình Định, Vũ Hòa, Thanh Tân, Quốc Tuấn, Vũ Công, Quang Trung... công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm diễn ra nhanh, đúng quy trình kỹ thuật, an toàn, hiệu quả. Đến nay, đã có hơn 60% đàn gia súc, gia cầm được tiêm các loại vắc-xin phòng bệnh. Hiện nay huyện Kiến Xương đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn tập trung tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi, phấn đấu kết thúc đợt tiêm đại trà có từ 90% đàn gia súc, gia cầm được tiêm đủ các loại vắc-xin theo quy định. Hàng tháng, tiếp tục tiêm bổ sung đối với đàn gia súc, gia cầm chưa tiêm và đàn nhập nuôi mới để hạn chế tới mức thấp nhất dịch bệnh phát sinh. Ông Nguyễn Minh Vượng cho biết thêm: Ngoài tổ chức tốt công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh, Trạm Chăn nuôi và Thú y tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăm sóc và vệ sinh, tiêu độc khử trùng lần trại, môi trường chăn nuôi để phòng tránh dịch bệnh phát sinh gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi.

TRẦN TUẤN - KHẮC ĐUẤN



Chăn nuôi lợn tại Thái Thụy.



Tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng và lở mồm long móng cho đàn trâu, bò.